



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานยุติติและกระทั โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๒๓๔ หรือโทร. ๒๗๙๗)

ที่ กท ๐๑๐๐/๕๖๖๐

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ยื่นยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วย นายพีรพล กนกวลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้ กรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการศึกษาดูงานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสรุปความว่า จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษา โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม จังหวัดอุทัยธานี เกิดเพลิงไหม้บนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จนทำให้เด็กนักเรียน และครูเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเรียนรู้จากอุบัติเหตุว่าสาเหตุเกิดจากสิ่งใด เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในอนาคต การทัศนศึกษา เป็นสิ่งจำเป็น เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเห็นโลกกว้างขึ้น และช่วยเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ไม่ควรนำเรื่อง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาตัดโอกาสการศึกษาของเด็กนักเรียน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ เรื่องระดับชั้นและอายุของเด็กนักเรียน เพราะการรับรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน ไม่ควรนำเด็กที่วัยต่างกันและระดับชั้นเรียนต่างกัน ไปศึกษาดูงานแบบเดียวกัน เด็กเล็กไม่จำเป็นต้องเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่ไกลจากโรงเรียน ในการทัศนศึกษา มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ยานพาหนะ ครูผู้ควบคุม และสถานที่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ทุกขั้นตอนหากไม่ระมัดระวัง โดยมีข้อเสนอแนะว่า การเดินทางไปทัศนศึกษาควรมีรถนำขบวน เพื่อให้พนักงาน ขับรถเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น มีการจำกัดความเร็ว รวมถึงควรมีพนักงานขับรถอย่างน้อย ๒ คน เพื่อผลัดเปลี่ยนกันในการขับระยะทางไกล รวมทั้งต้องคอยตรวจสอบสภาพรถ ความพร้อมของอุปกรณ์ฉุกเฉิน ถึงดับเพลิง หรือประตูฉุกเฉิน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้ การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รถบัสควรคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าความคุ้มค่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะต้องเข้าถึงพื้นที่ เกิดเหตุโดยเร็ว ควรจัดทำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือระเบียบกรุงเทพมหานครที่กำหนดในเรื่องมาตรการ ความปลอดภัยที่เข้มงวด และบรรจุเนื้อหาเรื่องการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยในลักษณะต่าง ๆ ลงในแบบเรียน

ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครลงมติเห็นชอบในญัตติ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป

กัญญา

(นางสาวณัฐรดี คงตัน)

เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗
ได้ทราบเรื่องแล้ว